
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
คร้ังที่ ๔/2562 

วันอาทิตย์ท่ี  2๘  เมษายน  2562 
ณ ห้องประชุม กตร. (วังไชยา) ชั้น 2  

.................................. 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมชัย คล้ายทับทิม  หน.ผตปค. 
๒. นายสมเจตน์  เปล้ืองนุช  ผตปค. 
3. นายศราวุธ  ไทยเจริญ   ผตปค. 
๔. นายอนุสร  ตันโชติกุล   ผตปค. 
๕. นายนริศ  นิรามัยวงศ์   ผตปค. 
๖. นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์   ผตปค. 
๗. นายวชิระ เกตุพันธุ ์   ผตปค. 
๘. นายชรินทร์  ทองสุข   ผตปค. 
๙. นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ   ผตปค. 
๑๐. นายบุญช่วย หอมยามเย็น  ผตปค. 

 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
๑. นายวรญาณ  บุญณราช  ผตปค. 
2. นางสุภาพรรณ  บุญถนอม  ผตปค. 
3. นายธนิสร ภู่ค าจันทร์   ผช.ผตปค. 
๔. นายวัชระ ผาสุข   ผช.ผตปค. 
๕. นางสรชา กุลรัตนเวคิน   นจท.ช านาญการ 
๖. นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์   นก.ช านาญการ 
๗. พ.จ.อ.สุทัศน์ ภาสุกัญจน์  นจท.ปฏิบัติการ 
๘. นายธีรเจต เพชรลีลา   จพง.ธก.ช านาญงาน 
๙. นางวราภรณ์ ลับไพรี   จพง.ธก.ช านาญงาน 
๑๐. น.ส.กัณฐมณี สืบ   พนักงานราชการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์  ผอ.กตร. 

๒. พ.จ.ต.วิสูตร  จ าพานิชย์  จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ 
   ๓. นางมนัสนันท์  ปุณยศิริกุล       นจท.ช านาญการ 
 ๔. นางเจิมพักตร์  ธาราฉัตร  จพง.ปค.ช านาญการ 
 ๕. นางถนอมนวล  ขาวสบาย  จพง.ปค.ช านาญการ 

  ๖. นายปริยวิศว์  ชุมสงฆ์ธีวสุ  ผช.ผตปค. 
  ๗. นายวสันต์  เชียงวงค์   ผช.ผตปค.   
  ๘. นายธีรพงศ์  กาบขุนทด  ผช.ผตปค. 
  ๙. นายชานิศ ทองสวัสด์ิ   ผช.ผตปค. 
  ๑๐. นายรัฐดล ล่ิมหัน   ผช.ผตปค. 
 

/ ๑๑. นายกฤษชัย … 
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  ๑๑. นายกฤษชัย เกษสุนทร  ผช.ผตปค. 
  1๒. นายจิราชัย  สุขมี   ผช.ผตปค. 
  1๓. นายนภัสวัต  วรรณญาพร  ผช.ผตปค. 
  ๑๔. นายชัยนเรศ ยอดแตง  ผช.ผตปค. 
  ๑๕. นายอิทธิพัทธ์ รัตนรักษพงศ์  ผช.ผตปค. 
  1๖. นางสุภชา  ภู่อ่ า   นจท.ช านาญการ 

 ๑๗. นางชุลีรัตน์ ฤกษ์ดารา  นจท.ช านาญการ 
1๘. นายสุรวุฒิ  พร้อมพูล  นก.ปฏิบัติการ 

 1๙. นางสาวหัชชพร  อธิจันทร์  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 ๒๐. นางสาวพรรณี  จุลทับ  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 ๒๑. นายเจริญ  สอนซื่อ   ลูกจ้างประจ า 
 ๒๒. นางสาววฤณดา  แก้วบัวดี  พนักงานราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานภายนอก) 
 1. นายโรจธรณ์  เกตุแก้ว   จพง.ปค.ปฏิบัติการ 
 2. นายสามารถ  ภาคสุทธิ  จพง.ปค.ปฏิบัติการ 
  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐0 น. 
  นายสมชัย คล้ายทับทิม หน.ผตปค. เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
หน.ผตปค.  - รายงานการประชุม ผตปค. ครั้งท่ี ๓/256๒ ท่านใดแก้ไขเชิญแจ้งได้ท่ีฝ่ายเลขาฯ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) และสามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ กตร. 
 

มติที่ประชุม  - รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 ประเด็นการตรวจติดตามของ สน.ปท. 
      (๑) เร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งบลงทุน) 

 

หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน สน.ปท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน สน.ปท.  - ขอน าเรียนในเรื่อง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
                               การก่อสร้างอาคารท่ีว่าการอ าเภอ อาคารหอประชุมอ าเภอ บ้านพักปลัดจังหวัด/ 
                               นายอ าเภอ ไตรมาสท่ี ๒ เป้าก าหนดไว้ที ่45 ล้านบาท ของงบลงทุน ด าเนินการ 
                               เบิกจ่ายแล้ว 43 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าท่ีก าหนดไว้ 2% และพบปัญหาการเบิกจ่าย 
                               มีท้ังหมด 6 แห่ง ขอความกรุณา ผตปค. ตรวจติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้   

/ 1) อาคารท่ีว่าการ ... 
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  1) อาคารท่ีว่าการ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ปัญหาคือ ช่างยังไม่ลงงาน และ 
ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง  
  ๒) อาคารท่ีว่าการ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้
เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงต้นปี  
  ๓) อาคารหอประชุม อ.สันติสุข จ.น่าน มีปัญหาเรื่องการเขียนสัญญาจ้างท่ีผิดพลาด 
จึงยังไม่มีการเบิกจ่าย  
  ๔) บ้านพักปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
  ๕) บ้านพัก นอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ปัญหาเนื่องจากต้องท าตามประเพณี และความเช่ือ 
ของประชาชนในพื้นท่ีจึงท าให้ช่างลงงานได้ช้า และผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง      
  ๖) แฟลต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปัญหาเกิดจากผู้รับจ้างมีคนงานน้อย  
ส าหรับท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คือ อาคารหอประชุม 
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
 

หน.ผตปค.  - ให้ ผตปค. ท่ีรับผิดชอบเขตตรวจราชการท้ัง ๖ แห่ง ตรวจติดตามกรณีการเบิกจ่าย  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) ล่าช้าแล้วรายงานมายัง กตร. เพื่อแจ้งให ้สน.ปท. ทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
3.๒ ประเด็นการตรวจติดตามของ สน.สก. 
      (1) การสอบสวนคดีอาญาในอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 

หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน สน.สก. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน สน.สก.  - การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง มีอ านาจตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 18  
                                   และกฎกระทรวง ซึง่กฎกระทรวงก าหนดการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ตามเอกสาร  
                                   แนบหน้าท่ี 2 – 7 ฐานความผิดส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในอ านาจของเราคือ คดี 16 ประเภท  

ตามท่ีก าหนดในข้อท่ี 2 ซึ่งการด าเนินคดีในคดี 16 ประเภท ในข้อท่ี 4 ผวจ.ต้องแต่งต้ัง                        
ป. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ท่ีว่าการอ าเภอให้เป็นพนักงานสอบสวน ดังนั้นในสภาพปัญหา 
ท่ีเจอมา คือกรมการปกครองอยากผลักดันใหพ้นักงานฝ่ายปกครองได้ใช้อ านาจ 

                                  ในการสืบสวนสอบสวน แต่การแต่งต้ังพนักงานสอบสวนไม่เป็นปัจจุบันบางจังหวัด 
                                   มีการแต่งต้ังแล้ว แต่ในจังหวัดมีการโยกย้าย สับเปล่ียนกันภายใน เมื่อ ปค. และท้องท่ี  

จะไปปฏิบัติหน้าท่ีปรากฏว่าค าส่ังไม่ตรง กรณีค าส่ังไม่เป็นปัจจุบัน ทางการสอบสวนแล้ว 
จะมีปัญหาทางอ านาจการสอบสวน ดังนั้นจึงขอความกรุณา ผตปค. ตรวจติดตาม   
  ๑) การแต่งต้ังพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตามหนังสือส่ังการหน้าท่ี 8  
ตามเอกสารแนบ และตัวอย่างตามเอกสารแนบหน้าท่ี 9 ซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่ได้จัดท า 
ค าส่ังแล้ว แต่อาจจะมีบางจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการแต่งต้ังพนักงานสอบสวน 
ฝ่ายปกครองตามท่ีก าหนดตามแบบฯ หน้าท่ี 12 จะเป็นตัวอย่างของ จ.นครสวรรค์  
เมื่อจังหวัดแต่งต้ัง แต่ละอ าเภอควรจะมีค าส่ังมอบหมายพนักงานฝ่ายปกครองหรือ 
เสมียนคดีประจ าวัน เพราะแต่ละวันการท าคดีไม่ตรงกัน ตัวอย่างตามเอกสารแนบ  
หน้าท่ี 15 ถ้า จังหวัด/อ าเภอ ท าแล้วก็จะเป็นปัจจุบัน เมื่อมีเหตุใหท้ าการสอบสวน 
ก็จะสามารถท าได้ทันที  

/ ๒) การรายงาน … 
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๒) การรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งแบบรายงาน

จะมีหนังสือส่ังการตามเอกสารแนบหน้าท่ี 17 เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
ในอ านาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครอง ทางกรมฯ จะมีหนังสือให้รายงานตามเอกสาร 
แนบหน้า 18 และมีวิธีการกรอกในหน้าท่ี 21 กรณีมีคดีเกิดขึ้น ทางพนักงานฝ่าย 
ปกครอง สามารถรายงานผ่านจังหวัด และจังหวัดรายงานมาท่ี ปค. โดยมีแบบรายงานท่ี
ได้น าเรียนในท่ีประชุมได้รับทราบ 

 

หน.ผตปค.  - ให้ ผตปค. ทุกเขต กรณีออกตรวจอ าเภอ/จังหวัด ให้ตรวจติดตามเรื่องการแต่งต้ัง 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)       พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองประจ าวันว่าถูกต้อง ตรงตามต าแหน่ง และเป็นปัจจุบนั 
                                หรือไม่ และก าชับกรณีมีคดีเกิดขึ้นให้อ าเภอรายงานจังหวัด  และจังหวัดรายงาน 
                                   มาท่ีกรมการปกครอง  ตามแบบรายงานท่ีก าหนด 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

       (2) การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน สน.สก. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน สน.สก.  - หนังสือส่ังการ มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามเอกสาร 
                               แนบหน้าท่ี 30 เป็นหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้น 4 มาตรการ 
                               หลัก ๆ คือ   

  1) การแจ้งเบาะแส เช่น ในท้องท่ีนั้น ๆ มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
                               ยกตัวอย่างเช่น กระเป๋า นาฬิกา แบรนด์เนมต่าง ๆ รองเท้า เครื่องใช้ท่ีมีแบรนด์ 

ยี่ห้อ Nike  Gucci Adidas Prada เป็นต้น ในแต่ละท้องท่ีอาจจะมีการละเมิด 
                               ส่ิงเหล่านี้จ านวนมาก ซึ่งทางต่างประเทศได้เพ่งเล็งเข้ามา  

  2) มาตรการป้องกัน โดยการท า MOU กรณีถ้าเราไปเห็นความผิดซึ่งหน้า 
แล้วไม่จับไม่กระท าอะไรอาจเป็นการละเว้น แต่กรณีการท า MOU คือ จะเป็นการ
เชิญผู้ประกอบการเข้ามาประชุมท่ีจังหวัดหรืออ าเภอก็ได้ เราไม่ได้เห็นความผิด 
ของเขา แต่เราสามารถขอความร่วมมือได้  
  3) มาตรการปราบปราม กรณีนี้ถ้ามีการละเมิดทางจังหวัดหรืออ าเภอจะมีพนักงาน 
ฝ่ายปกครองเข้าใช้อ านาจในการสืบสวน คือการตรวจค้น จับกุม ยึด เป็นต้น หรือ
ประสานมายัง ปค.  
  4) มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น การแจ้งเตือน การติดสต๊ิกเกอร์ต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงโทษหากมีการละเมิด นอกจากนั้น ตามเอกสารแนบ
ในหน้าท่ี 32 จะบอกถึงรายช่ือจังหวัดท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ขอความกรุณา 
ให้ ผตปค. ท่ีอยู่ในเขตของ 21 จังหวัด เน้นย้ าเป็นพิเศษ เพราะเป็นจังหวัดเป้าหมาย
ท่ีทาง ปค. และชุดปฏิบัติการพิเศษของ ปค. เฝ้าระวังอยู่เพราะอาจจะมีการละเมิดมาก 
ถ้าทางพื้นท่ีเข้มแข็ง ทางส่วนกลางอาจแค่รายงานโดยไม่ต้องลงไปปฏิบัติ ดังนั้นแบบ
รายงานจะอยู่ในหน้าท่ี 36 ตามเอกสารแนบ ต้องรายงานทุกวันท่ี 15 ของเดือน 
ให้จังหวัดรายงานมายังกรมการปกครอง และขอน าเรียนเพิ่มเติมกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ 
ในทางปฏิบัติหากจะต้องใช้ขั้นปราบปรามจะใช้วิธีการเชิญตัวแทนผู้เสียหายเข้ามา 
เป็นผู้ร้องทุกข์ เราจะไม่ไปน าจับเองโดยเด็ดขาดเพราะเราจะไม่ทราบได้ว่าสินค้านั้น 

/ ถกูลิขสิทธิ์ … 
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ถูกลิขสิทธิ์หรือของปลอม โดยจะใช้วิธีต้ังข้อสังเกต คือ สินค้าท่ีควรจะขาย 
ในห้างสรรพสินค้าท่ีราคาแพงมาก แต่ราคาท่ีผู้ละเมิดขายอาจจะขายราคาถูกกว่า 
ค่อนข้างมาก  

 

หน.ผตปค.  - เห็นควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาทรัพย์สินท่ีละเมิดลิขสิทธ์ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    ให้กับปลัดอ าเภอ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 คน และควรท าหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                    ทุกจังหวัด เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ขอให้ ผตปค. แนะน า จังหวัด/อ าเภอ ในเรื่องมาตรการฯ 
                         และก าชับให้จังหวัด/อ าเภอ รายงานให้กรมการปกครองทราบ 

                                

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.๓ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓   
ในแบบ ๓ (การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง) แบบ ๔ (สมุดบันทึกการใช้รถ) 

หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     
 

ผอ.กตร.  - กองคลังแจ้งว่า กรณีการเบิกค่าซ่อมรถยนต์ให้แนบบันทึกการใช้รถตามแบบ ๔  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   ทุกครั้ง และได้แนบเอกสารข้อสังเกตและข้อบกพร่องของ กตร. จากการตรวจสอบ  
                               ของ สตง. ตามเอกสารแนบ ซึ่ง อปค. ได้ก าชับเรื่องการควบคุมการใช้รถยนต์  

และการน ารถยนต์เข้าซ่อมแซมต้องแนบเอกสารการใช้รถแบบ 4 ทุกครั้ง  
และใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบ 3 กตร. ได้จัดท าไว้ให้เรียบร้อยแล้ว  

 

ผตปค. เขต ๑๐  - กรณีการเปล่ียนหรือซ่อมรถยนต์ อยากทราบว่ามีการก าหนดเงื่อนไขไว้หรือไม่ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)  
 

ผตปค. เขต ๑2  - กรณีการเปล่ียนอะไหล่ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ยาง ก็รับทราบว่าต้องมีการ 
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ)    ก าหนดระยะเวลาหรือก าหนดระยะทางการใช้รถเป็นกิโลเมตร จึงจะสามารถ 
                          เปล่ียนได้ แต่กรณีเป็นเรื่องของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เช่น อุปกรณ์ท่ีอยู่ใน 
                              ห้องเครื่อง ผมต้องเดินทางไปตรวจราชการในต่างจังหวัด ถ้ารถมีปัญหาก็ต้อง 
                             ซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ จะมีแนวทางให้ผู้ตรวจฯ ได้รับทราบหรือไม่ว่า  

อะไหล่ช้ินไหนท่ีพอจะเปล่ียนได้หรือไมไ่ด้  
 

ผอ.กตร.  - กองคลังจะมีสมุดคุมประวัตกิารซ่อมรถ กรณีการซ่อมหรือเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) ถ้าไม่ครบหลักเกณฑ์จะไม่สามารถเปล่ียนได้และกรณีการซ่อมเครื่องยนต์ 
                       สามารถน ารถเข้าซ่อมได้ท่ีศูนย์โตโยต้า ซึ่งท่ีศูนย์ฯ จะมีประวัติการซ่อมรถ 

ของทุกคัน ผตปค. สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมหรือเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ได้ 
 

หน.ผตปค.  - ให้ ผช.ผตปค. จัดท าบันทึกการใช้รถตามแบบ 4 ทุกวัน ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     การใช้น้ ามันด้วย และหากมีการซ่อมรถยนต์ก็ให้แนบเอกสาร แบบ 3 และแบบ 4  

ทุกครั้ง 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
/ 3.๔ โครงการสนับสนุน … 
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3.๔ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอ 
และท้องที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ติดตามงบ ผตปค.) 

หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     
 

ผอ.กตร.   - ขอความกรุณา ผตปค. ตรวจสอบโครงการท่ีเสนอมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  เพื่อหาแนวทางท่ีถูกต้อง เนื่องจากบางรายการท่ี ผตปค. ขออนุมัติมา หน.ผตปค.  
                           มองว่าบางโครงการอาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์และให้ กตร. ช่วยตรวจสอบเบื้องต้น 

ว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ จึงน าโครงการเข้าท่ีประชุมเพื่อหาแนวทาง หาก ผตปค. เห็นว่า 
                       โครงการดังกล่าวตรงตามหลักเกณฑ์ กตร. จะโทรตามเอกสารตามข้ันตอนต่อไป 
                              

หน.ผตปค.  - หลักเกณฑ์ท่ี อปค. ได้ซักซ้อมไปครั้งล่าสุด ซึ่งงบประมาณตัวนี้เป็นงบประมาณ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) ก้อนเดียวกับงบบูรณาการของอ าเภอ หลักเกณฑ์ก็น่าจะเหมือนกัน การขออนุมัติ 

โครงการควรให้ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี อปค. ก าหนด ขอให้ ผตปค. ตรวจสอบ 
และพิจารณาโครงการอีกครั้ง หากโครงการใดไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ขอให้แจ้งอ าเภอ 
แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง  

 

ผอ.กตร.   - ขอความกรุณา ผตปค. เมื่อตรวจสอบโครงการเรียบร้อยแล้วให้แจ้ง กตร.  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  ยืนยันการขออนุมัติงบประมาณ ภายในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม เพื่อให ้กตร.  
                              โทรติดตามเอกสารจากจังหวัดและอ าเภอกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง  
 

ผตปค. เขต 10   - ปัญหาท่ีเราจะท าท่ีเกี่ยวกับชาวบ้านโดยตรงค่อนข้างจะหาโครงการยาก แม้แต่ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช โครงการอบรมก็ท ายาก แต่ส่ิงท่ีเราท ามีอยู่สองอย่างท่ีจะเช่ือมโยงกับประชาชน 
                          ถ้าใกล้ชิดกับประชาชนมากหน่อยคือ  

  ๑) การพัฒนาการบริการ เช่น ส านักทะเบียน ห้องน้ าอ าเภอ  
  2) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เช่น เกี่ยวข้องกับห้องประชุมอ าเภอ  
อาจจะห่างประชาชนมาหน่อย แต่ก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเช่นกัน  

 

ผตปค. เขต 12  - เห็นควรให้ กตร. น าโครงการท้ังหมดประสานไปยัง วช. เพื่อหารือว่าโครงการใด 
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ)      ควรขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และเข้าหลักเกณฑ์ท่ี อปค. ก าหนด  

เพื่อความรวดเร็ว แล้วให้ กตร. แจ้งมายัง ผตปค. แต่ละเขต เพื่อให้ประสานกับ 
อ าเภอหากมีการแก้ไขโครงการ 

 

หน.ผตปค.  - ใหเ้จ้าหน้าท่ีและ ผอ.กตร. ประสาน วช. เพื่อขอค าปรึกษาว่าโครงการไหน 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ควรขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี อปค. ก าหนด 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 

/ 3.๕ สรุปเร่ือง … 
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3.๕ สรุปเร่ืองร้องเรียนเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 
 

หน.ผตปค.  - เชิญ หน.กง.รรท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

หน.กง.รรท.  - เดือนเมษายน 2562 กตร. มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาท้ังหมด ๙ เรื่อง  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)     ยอดรวมตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖1 ถึงเดือน เม.ย. ๒๕๖๒ จ านวน ๙5 เรื่อง  

ด าเนินการแล้ว ๔๒ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ ๕๓ เรื่อง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดในหน้าท่ี 2 ขอความกรุณา 
ผตปค. ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ และขอเสนอและหารือในท่ีประชุม 2 เรื่อง คือ    
  1) การสอบข้อเท็จจริงของผู้ตรวจฯ มีบางเขตท่ีต้องเสนอผ่าน หน.ผตปค. และบาง
เขตได้ส่งไปยัง ร.อปค. ท่ีรับผิดชอบเลย จึงท าให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอ
ความเห็นจากท่านผู้ตรวจว่า เรื่องการสอบข้อเท็จจริงว่าจะเสนอผ่าน หน.ผตปค.หรือ
ให้ ผู้ตรวจเสนอผ่าน ร.อปค. ท่ีรับผิดชอบแต่ละเขตโดยตรงได้เลย   
  2) การสรุปเรื่องร้องเรียนไตรมาสท่ี 2 เพื่อน าเข้าท่ีประชุม ปค. ในเดือนถัดไป 
 

ผอ.กตร.   - ขอน าเรียนเพิ่มเติมหน้าห้องท่านรองฯ วิเชียร แจ้งว่าให้กรณีสอบข้อเท็จจริง 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  หน.ผตปค. เป็นผู้ส่ังตามการมอบอ านาจของ อปค. เมื่อการสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
                              แต่ไม่มีการเสนอผ่าน หน. ผตปค. ท่านรองฯ วิเชียร จึงแจ้งว่าต้องใหเ้สนอผ่าน  
                               หน.ผตปค. ด้วยทุกครั้ง 
                        

หน.ผตปค.  - กรณีมอบหรือส่ังการทางไลน์ท่ีไม่ได้ผ่าน หน.ผตปค. ท่านสามารถราย 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     งานโดยตรงได้ แต่เรื่องท่ีมีหนังสือส่ังผ่านมายัง กตร. แล้ว ควรจะให้ หน.ผตปค.  

ลงนามด้วย  
                                 

ผตปค. เขต 12  - เขตของผมอยู่ในความรับผิดชอบของรองฯ นิวัฒน์  ผมเห็นว่าควรดูเป็นกรณีไป  
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์)   มีบางกรณีท่ีไม่ได้ผ่าน หน.ผตปค. เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและได้ประสานโดยตรง 
                               กับท่านรองฯ นิวัฒน์ และจะต้องส่งภายในวันนั้นหรือวันถัดไป เพื่อท่ีจะออกค าส่ัง 
                               ในกรณีท่ีมีการโยกย้าย ซึ่งถ้าต้องรอผ่าน หน.ผตปค. อาจจะเกิดความเสียหายได้ 
                               เห็นควรให้พิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไปได้หรือไม่ 
 

หน.ผตปค.  - ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาเซ็นเอกสารท่ี กตร. ทุกวัน เนื่องจากต้องออกตรวจราชการ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ จะได้เข้ามาก็ต่อเมื่อมีการประชุมหรือการร่วมพิธีต่าง ๆ  

กรณีเรื่องเร่งด่วนอาจท าให้หนังสือล่าช้าได้ 
 

ผอ.กตร.   - กตร. จะถือปฏิบัติ กรณีถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน ถ้าหน้าห้องท่านรองฯ วิเชียรสอบถาม 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  ก็จะแจ้งไปว่าเรื่องนี้มีระยะเวลาท่ีเร่งด่วน ไม่สามารถเสนอผ่าน หน.ผตปค. ได้ 
                          เนื่องจาก หน.ผตปค. ต้องออกตรวจราชการในพื้นท่ีต่างจังหวัด 
 

ผตปค. เขต 10  - ในกรณีเรื่องเร่งด่วน ผตปค. ควรเสนอ รอง อปค. โดยตรงแต่กรณีเรื่องท่ีไม่ใช่ 
(นายสมเจตน์ เปล้ืองนุช)  เรื่องเร่งด่วนมากควรให้ กตร. น าเสนอไปตามข้ันตอนทางธุรการ 

 
/ หน.กง.รรท. … 

 



-8- 
หน.กง.รรท.  - ขอน าเรียนข้อมูลเพิ่มเติม กรณีสอบข้อเท็จจริง ผู้บังคับบัญชาได้มอบอ านาจให้ 
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)     ผตปค. เฉพาะบุคคลในการสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ี เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
                               ให้น าเรียนผู้บังคับบัญชา เป็นแนวทางปฏิบัติมาแบบนี้โดยตลอด 10 ปี ซึ่งในห้วง 
                              หน.ผตปค. เทวัญ เกิดปัญหาเรื่องการด าเนินการทางธุรการคือหนังสือมีข้อผิดพลาด  
                          ค่อนข้างเยอะ ร.อปค. จึงให้เสนอหนังสือผ่าน หน.ผตปค. ก่อน ซึ่งก่อนหน้านี ้
                       ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 57 คือผู้ตรวจฯ มีอ านาจสามารถเสนอไปยัง ร.อปค.  
                             ได้โดยตรง และขอน าเรียนคือ เรื่องร้องเรียนยงัไมไ่ด้มาท่ี กตร. ปกติ กจ. จะส่ง 
                               หนังสือมายัง กตร. ในหนังสือ อปค. จะเป็นผู้เกษียนหนังสือ ต่อมา กตร.  

ได้ท าหนังสือฉบับหนึ่งและ อปค. เห็นชอบในหลักการ จึงใหแ้จ้งให้ผู้ตรวจฯ ทราบ 
และสามารถไปตรวจสอบได้เลย บันทึกฉบับนี้จะเหมือนกับ อปค. ได้มอบอ านาจให้  

                              ผู้ตรวจฯ ไปสอบข้อเท็จจริงและ หน.ผตปค. เป็นผู้ลงนามในเอกสารเพื่อให้ผู้ตรวจ 
ไปสอบข้อเท็จจริง โดยปกติแล้วเมื่อ ผตปค. สอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จต้องเสนอ  
อปค. โดยตรง และหากใช้ระยะเวลาด าเนินการนานเกินไปอาจจะมีผลกระทบกับ 

                             ตัวชี้วัดได้เนื่องจาก กตร. ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับทาง กพร. ในการก าหนด 
                               ระยะเวลาการสวบสวนภายใน 60 วัน  
 

หน.ผตปค.  - ให้พิจารณาถึงความเร่งด่วนของเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ก็สามารถเสนอ ร.อปค. ได้โดยตรง และกรณีท่ี รองฯ วิเชียร มีการทักท้วง  

หรือเป็นเรื่องท่ีไม่เร่งด่วนใหเ้สนอผ่าน หน.ผตปค. ก่อนเสนอไปยัง ร.อปค.  
                        

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.๖ ผตมท. ฝากให้ ผตปค. เน้นย้ ากับนายอ าเภอให้ก าชับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ควรมีสถานที่กักสัตว์ 
และการก ากับสุนัขจรจัด เป็นต้น 
 

หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

ผอ.กตร.   - สืบเนื่องจากการประชุม ผตมท. ท่านมองว่า ผตปค. ควรจะมีบทบาท กรณีไปตรวจ 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์ )  ราชการ ให้ ผตปค. เน้นย้ ากับนายอ าเภอให้ก าชับ อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการ 

จัดสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากเป็นนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า 
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และใหอ้ าเภอก าชับ อปท.  
รายงานสุนัขจรจัด การจัดท าทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
ตามระเบียบฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

 

หน.ผตปค.  - ขอให้ ผตปค. กรณีไปตรวจราชการใหเ้น้นย้ ากับนายอ าเภอ เพื่อก าชับ อปท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรายงานฯ จัดท าทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน  

และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระ … 
 



-9- 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการตรวจราชการเพื่อน าเข้าทีป่ระชุมประจ าเดือน ปค.  

ประจ าเดือนเมษายน 256๒ 
 

หน.ผตปค.  - ขอมอบหมายภารกิจให้ ผตปค. ก าหนดประเด็น และหัวข้อการน าเสนอในการประชุม  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ประจ าเดือน ปค. โดยให้เรียงล าดับตามอาวุโส และการประชุม ปค. ประจ าเดือน 
                               พฤษภาคม ให ้ผตปค. สมเจตน์ เปล้ืองนุช เป็นผู้ก าหนดหัวข้อ และน าเสนอในท่ีประชุม 
                               ซึ่งในเดือนเมษายน ผมจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อ และน าเสนอในท่ีประชุม ประเด็น 

การตรวจน าเข้าท่ีประชุมประจ าเดือน ปค. ประจ าเดือน เมษายน 2562 
ประกอบด้วย 
  ๑.) บ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง 
       ข้อสังเกต 
       ๑.๑ สภาพบ้านพักของข้าราชการบางแห่งมีสภาพช ารุด ทรุดโทรม  
และเกิดความเสียหายมาก ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ เห็นควรให้จังหวัดและอ าเภอ 
ท าเรื่องขออนุมัติขายทอดตลาดเพื่อจะได้ของบประมาณก่อสร้างใหม่ทดแทน 
บ้านพักหลังเดิม 

                                      ๑.๒ กรณีสภาพบ้านพักของข้าราชการ ช ารุดทรุดโทรมเล็กน้อย ควรให้จังหวัด 
                                และอ าเภอท าประมาณการของบประมาณในการซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดการช ารุด 

ไปมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
                             ๑.๓ ในการของบประมาณซ่อมแซมบ้านพักให้ส่งเอกสารรูปแบบประมาณการ 
                                ให้ครบถ้วน 
                       ๒.) การปรับปรุงคอมพิวเตอร์ส านักทะเบียน 

       ข้อสังเกต 
                       มีส านักทะเบียนบางแห่ง คอมพิวเตอร์ยังเป็นรุ่นเก่า อยากให้มีการเปล่ียน 
               คอมพิวเตอร์เป็นรุ่นใหม่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าปฏิบัติงานล่าช้า กรณีช ารุด 
               ไม่มีอุปกรณ์ในการซ่อมแซม บางอ าเภอท่ีช ารุดต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อไปใช้บริการ  
               ณ ส านักทะเบียนใกล้เคียง 

            ๓.) ขอเพิ่มต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
       ข้อสังเกต 

                            มีการร้องขอจากอ าเภอให้เพิ่มต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  
                     (ผู้ช่วยเสมียนตราอ าเภอ) เนื่องด้วยกรณีเสมียนตราอ าเภอเกษียณหรือลาออก 
               ไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จนกว่าท่ีจังหวัดและกรมจะแต่งต้ัง  

                               ไปทดแทนต้องใช้เวลาพอสมควร และกรณีท่ีแต่งต้ังเสมียนตราอ าเภอไปด ารงต าแหน่ง 
                               แล้วลาออก ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
 

มติที่ประชุม        - รับทราบเห็นควรน าเสนอในท่ีประชุม ปค. 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
 



-๑๐- 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
   - สรุปค่าใช้จ่าย กตร. 
 

หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผอ.กตร. - ข้อมูล ณ วันท่ี 2๖ เม.ย. 2562 จ านวนเงินรายรับ ๖๒,๘๘๕ บาท  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) จ านวนเงินรายจ่าย ๔,๔๙๔ บาท จ านวนเงินคงเหลือ ๕๘,๓๙๑ บาท  

ค้างรับเงินส ารองจ่ายค่าโทรศัพท์ ผตปค. และ ผอ.กตร. ประจ าเดือน มี.ค. 2562 
จ านวน 2๖,๓๓๔.๘๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 
เลิกประชุม  ๑๖.๓๐ น.  
 
     
 
 
      (นางสาวหัชชพร อธิจันทร์) 
              จพง.ธก.ปง 
        ผู้จดรายงานการประชุม                                
                        
 

(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) 
 ผอ.กตร.     

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 

 
 
               
 
 


